

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KIÊN GIANG

Số: /UBND-KT

V/v tăng cường công tác  
quản lý bảo vệ rừng và  
phòng cháy, chữa cháy  
rừng năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 17/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường đào tạo, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng làm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nghiên cứu, xây dựng phương án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phòng cháy, chữa cháy rừng, làm cơ sở; tổng hợp nhu cầu hỗ trợ kinh phí cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng của các ban, ngành địa phương gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương, nhất là các khu vực trọng điểm về cháy rừng; sẵn sàng hỗ trợ các địa phương về lực lượng, trang thiết bị chữa cháy, thông tin điểm cháy, công tác chỉ huy khi có cháy rừng lớn xảy ra; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng. Ứng dụng công nghệ cao, hiện đại trong công tác điều tra, kiểm kê, theo dõi diễn biến rừng; cảnh báo, phát hiện sớm các điểm cháy rừng.

Chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ cho công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các đơn vị chủ rừng gồm: Vườn Quốc gia Phú Quốc, Vườn Quốc gia U Minh Thượng; Ban Quản lý rừng Kiên Giang; Ban Quản lý Dự án Lâm trường 422-Su đoàn 4; Phòng Hậu cần - Công an tỉnh; Trung đoàn 152 - Quân khu 9;

Công ty TNHH HTV Nông lâm nghiệp Kiên Giang; Công ty Cổ phần Chế biến gỗ MDF VRG Kiên Giang khẩn trương rà soát, điều chỉnh bổ sung kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) 2024 theo phương châm "bốn tại chỗ", đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ PCCCR, kịp thời phát hiện, triển khai lực lượng dập tắt đám cháy mới phát sinh, đảm bảo công tác hậu cần phục vụ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng.

**2.** Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn Kiên Giang thực hiện công tác dự báo, kịp thời cung cấp thông tin về thời tiết và các hiện tượng thời tiết cực đoan đến các cơ quan và người dân, phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

**3.** Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Báo Kiên Giang và các cơ quan truyền thông tiếp tục làm tốt công tác thông tin, truyền thông về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; kịp thời đưa thông tin về cảnh báo và dự báo cháy rừng.

**4.** Công an tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, ban ngành liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Rà soát, bổ sung, chỉnh lý phương án, kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị và phương tiện cần thiết để sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống cháy rừng xảy ra theo phương châm "4 tại chỗ";

Phối hợp với lực lượng kiểm lâm các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng đối với các khu rừng có nguy cơ cháy cao; tập trung điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, gây ra các vụ cháy rừng theo quy định.

**5.** Các sở, ban, ngành khác chủ động chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ địa phương triển khai công tác bảo vệ rừng phòng cháy, chữa cháy rừng theo chức năng quản lý Nhà nước được phân công.

**6.** Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có rừng và các cơ quan chức năng quán triệt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng là trách nhiệm của chính quyền các địa phương, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, đê cao trách nhiệm của người đứng đầu, đây là trách nhiệm trọng tâm, xuyên suốt.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm "4 tại chỗ"; chỉ đạo rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cho phù hợp với điều kiện thực tiễn; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; có phương án sẵn sàng, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Chủ động bố trí kinh phí dự phòng của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng; ngăn chặn hành vi phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật; xử lý nghiêm các vụ vi phạm pháp luật về phá rừng đủ sức răn đe, giáo dục.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy; dừng ngay việc dùng lửa để xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm, nguy cơ cháy rừng cao.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng kiểm lâm và lực lượng tham gia bảo vệ rừng trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai, phối hợp thực hiện nghiêm túc./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh (để ph/hợp chỉ đạo)
- Báo KG, Đài PT&TH KG
- Đài KTTV Kiên Giang } (tuyên truyền);
- LĐVP, P KT;
- Lưu: VT, nvphuong “HT”.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Nhàn**